

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN HĐND TỈNH NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

Kính thưa toàn thể cử tri!

Thực hiện các quy định của Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp năm 2015, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung Ương, Tỉnh, Huyện về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hôm nay Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện và Tỉnh, tổ chức cho các ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, tại huyện Minh Long là đơn vị bầu cử số 14 của tỉnh tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử.

Lời đầu tiên tôi xin được gửi tới các vị đại biểu cử tri nơi đây dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt!

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa toàn thể cử tri và nhân dân!

Vừa qua Ban thường trực UBMTTQ đã hiệp thương, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026, hôm nay tôi về đây được ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là niềm vinh dự lớn đối với tôi bản thân, đồng thời đây cũng là nhiệm vụ, trách nhiệm trước Đảng, nhà nước và nhân dân, trước cử tri tỉnh nhà nói chung, và huyện nhà nói riêng. Để bà con cử tri nắm rõ, thuận lợi trong quá trình tìm hiểu các ứng cử viên, tôi xin tóm tắt ngắn gọn về bản thân: Tôi tên là: Đinh Thị Nga; sinh ngày 9/5/1972; sinh trú quán: Thôn 3- Xã Long Hiệp -huyện Minh Long- Tỉnh Quảng Ngãi, kết nạp Đảng ngày ngày 27/4/2008, chính thức ngày 27/4/2009. Trình độ chính trị: Trung cấp; Trình độ chuyên môn: ĐHHC. Chức vụ và nơi công tác hiện nay là phó trưởng phòng y tế huyện. Trong các lĩnh vực công tác tôi luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tích cực học tập chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu đi đầu mang sức trẻ cống hiến cho quê hương và phục vụ nhân dân.

Nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn bầu tôi là Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 tôi sẽ tâm huyết đem chí tuệ và năng lực của mình, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xứng đáng với tín nhiệm và lòng tin của cử tri, với quyết tâm đó tôi dự kiến chương trình hành động như sau:

Một là:

Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân. Lắng

nghe, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng những vấn đề bức xúc của cử tri và thống nhất cùng với đoàn đại biểu HĐND tỉnh, tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất đối với các cấp chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi trên các lĩnh vực như; vấn đề biến đổi khí hậu, nước sạch, phòng chống dịch bệnh và các dự án phát triển lâu dài cho dân cư miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo; phát triển sản xuất vùng, phát triển du lịch, Chính sách dân tộc, Y tế, công tác cải cách thủ tục hành chính, an sinh xã hội, các chính sách trực tiếp liên quan đến việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân,.. thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

Hai là: Không ngừng rèn luyện để giữ gìn phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng với tổ quốc và nhân dân; kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Cùng với ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, đại diện của dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền các cấp trong sạch và vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.

Ba là. Để làm tròn trách nhiệm của một công chức và nghĩa vụ của một công dân đối với cử tri và nhân dân, những người đã tin tưởng, tín nhiệm; tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất; không ngừng nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Gương mẫu và vận động nhân dân, gia đình nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Bốn là: Là ứng cử viên nữ và hiện nay đang công tác tại phòng y tế, vì vậy tôi dành sự quan tâm của mình đến những vấn đề liên quan đến gia đình, quyền lợi của PN và trẻ em như; Chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ, đào tạo nâng cao trình độ, vấn đề bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống xâm hại trẻ em; vấn đề lao động, việc làm, hỗ trợ cho phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của người phụ nữ trong gia đình và xã hội; phát huy vai trò nòng cốt của người phụ nữ trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Với bản thân nhận thức rõ việc được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh vừa là niềm vinh dự, vừa là nhiệm vụ, chức trách của mình, do đó dù được tín

nhiệm hay chưa tín nhiệm, bản thân coi đó là nguồn động viên khích lệ để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XV tôi sẽ có điều kiện thực hiện tốt chương trình hành động của mình, để góp phần vào sự phát triển KTXH ở quê hương.

Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn các cử tri đã lắng nghe bài phát biểu của tôi. Xin chân thành cảm ơn các cơ quan, UBMTTQ đã tổ chức cuộc gặp gỡ tiếp xúc hết sức quý báu này.

Xin được gửi tới tất cả các quý vị đại biểu, các ông các bà lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng.

Xin chân thành cảm ơn!